

Chương trình hành động
của ông TRẦN NGỌC KHIÊM
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN VẠN NINH KHÓA XII
(NHIỆM KỲ 2021-2026)

*Tại đơn vị bầu cử số 2, xã Vạn Phước - xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh
Khánh Hòa*



Trần Ngọc Khiêm, sinh năm 1964
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh

Kính thưa: - Quý vị đại biểu

- Toàn thể cô, bác cử tri xã Vạn xã Vạn Phước; xã Vạn Thọ tham dự Hội nghị.

Hôm nay được UBNDTTQVN xã Vạn Phước, xã Vạn Thọ tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc người ứng cử ĐB HĐND huyện với cô bác cử tri địa phương mình. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cô bác cử tri đã đến tham dự. Xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể cô bác cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính thưa cô, bác cử tri.

Tôi tên: Trần Ngọc Khiêm, sinh năm 1964. Bản thân tôi sinh ra, lớn lên và đang sinh sống cùng gia đình tại xã Vạn Phước. Hiện là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách lĩnh vực Văn hóa – xã hội của huyện. Là ĐB HĐND xã Vạn Phước 3 nhiệm kỳ (1989-1994; 1994-1999; 1999-2004); ĐB HĐND huyện 2 nhiệm kỳ (2011-2016; 2016-2021).

Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở cương vị nào tôi cũng luôn luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, bản thân đã cùng với tập thể UBND huyện chỉ đạo, điều hành, huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển huyện nhà, đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá; quy mô, năng lực sản xuất được nâng lên; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục quan tâm đầu tư; các lĩnh vực giáo dục và đào

tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thực hiện các chính sách an sinh xã hội thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết HĐND huyện đề ra; An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ, đồng tình, chia sẻ của quý cử tri trong huyện nói chung, đặc biệt là bà con cử tri của xã mình nói riêng, đã giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng, trước những yêu cầu nhiệm vụ của huyện nhà, nguyện vọng, tâm tư của bà con cử tri và của Nhân dân, người đại biểu Nhân dân còn trách nhiệm nặng nề và nhiều việc phải phấn đấu thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Kính thưa cô bác cử tri,

Được sự chấp thuận của tổ chức, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hiệp thương, giới thiệu tái ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; và lần này, tôi tiếp tục được giới thiệu ứng cử tại địa bàn xã Vạn Phước, xã Vạn Thọ, đây là niềm vinh dự của bản thân. Nếu được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trên cương vị công tác và trách nhiệm lớn lao của mình, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng bà con Nhân dân xây dựng quê hương Vạn Phước, Vạn Thọ nói riêng và Vạn Ninh nói chung ngày càng phát triển với Chương trình hành động như sau:

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với Nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Tích cực nghiên cứu, học tập, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước để áp dụng vào công việc; từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử; xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, cử tri huyện nhà, đặc biệt là cử tri ở đơn vị ứng cử.

3. Sâu sát cơ sở, liên hệ và giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, nhất là cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình. Lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các kỳ họp của Hội đồng nhân dân

huyện; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri và có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả các kỳ họp của HĐND huyện. Thực hiện quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại Hội đồng nhân dân huyện; nhất là những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của huyện. Tích cực đóng góp với Hội đồng nhân dân huyện trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của huyện nhà. Chủ động phát huy vai trò kết nối trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND huyện với các Sở, ngành liên quan của tỉnh để tranh thủ tốt nhất các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân; tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định đời sống và giảm nghèo thông qua các nguồn vốn tín dụng chính sách và các dự án, các mô hình sinh kế ... để phát triển kinh tế - xã hội.

5. Với chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bản thân sẽ cùng với tập thể UBND huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện, giữ vững quốc phòng - an ninh và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn trong sạch, vững mạnh.

Kính thưa quý vị đại biểu và cô bác cử tri,

Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà cử tri và Nhân dân xã nhà, đã dành cho tôi; đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. Bản thân mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cô bác cử tri để tôi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn quý cô bác cử tri đã lắng nghe, cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND xã đã tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc này.

Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cô bác cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!